



## เข้าร่วมโครงการรณรงค์รณรงค์เผาฟางและต่อซังพืชผ่านลสารอิน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ที่แปลงนาสาธิตของนายทวี ดวงบุญ หมู่ 8 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภูักลิ้น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวรัตนภรณ์ จุ้ยนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนนทบุรี จัดทำโครงการรณรงค์ดเผาฟางและต่อซังพืช เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ทราบถึงประโยชน์ของการไถกลบตอซัง การสาดวิธีไถกลบตอซังที่ถูกต้อง

เหมาะสม เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน รวมทั้งลดการเกิดมลพิษทางอากาศ และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม



## กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ "การสร้างรายได้จากกล้วย"

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่วัดบางนา อำเภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภูักลิ้น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลไทรมา จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ "การสร้างรายได้จากกล้วย" ตามโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ในปีงบประมาณ 2562 โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีในตำบลไทรมา พบประเด็นปัญหากล้วยล้นตลาดและเกษตรกรขาดการรวมกลุ่ม สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจึงดำเนินการรวมกลุ่มเกษตรกรและขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรให้กับ "กลุ่มแปรรูปกล้วยหอม หมู่ที่ 6 ตำบลไทรมา" และดำเนินจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร ได้มีบรรยายการสร้างรายได้จากกล้วย และสาธิตการทำน้ำพริกกล้วย เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วย ซึ่งเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชน และจะดำเนินการต่อยอดพัฒนาสินค้าให้เป็นสินค้า OTOP และได้รับมาตรฐานต่อไป





## เข้าร่วมโครงการประกวดผลิตผลทางการเกษตร



เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ที่วัดใหญ่สว่างอารมณ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอบางบาล จังหวัดนนทบุรี : นายสืบพงษ์ จิตวิมลนิมิต รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 2 , นางอุษา ภูักลิ้น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมโครงการประกวดผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้จัดโครงการ

## กิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ "การแปรรูปปลาตาก" (การแปรรูปปลาตาก)

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ชุมชนแสงประทีป บ้านเลขที่ 15/14 หมู่ที่ 9 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี , นายสอาด เมี้ยนแมน รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี คนที่ 1 , นางอุษา ภูักลิ้น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ "การแปรรูปปลาตาก" ตามโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ในปีงบประมาณ 2562 โดยสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีได้ลงพื้นที่สำรวจตำบลละหาร พบประเด็นปัญหาราคาปลาตากที่ไม่เสถียรภาพและเกษตรกรขาดการรวมกลุ่ม สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีจึงดำเนินการรวมกลุ่มเกษตรกรและขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรให้กับ "กลุ่มแปรรูปปลาตากชุมชนแสงประทีป" และดำเนินจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร ได้มีบรรยายการสร้างรายได้จากปลาตากและสาธิตการทำปลาตากแดดเดียว ปลาตากหวาน ปลาตากส้ม ใส่หรรษาอีสานปลาตาก เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับปลาตาก ซึ่งเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชน และจะดำเนินการต่อยอดพัฒนาสินค้าให้เป็นสินค้า OTOP และได้รับมาตรฐานต่อไป



สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี

อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง เลขที่ 24/5 หมู่ที่ 4 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

โทรศัพท์/โทรสาร 02 - 1026228

E-mail : nfc.nbi@nfc.mail.go.th

เว็บไซต์ www.nfcnbi.or.th